

ขั้นตอนการให้บริการ ในการรับสมัครงาน		งานบริหารอัตรากำลัง กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
แผนภูมิสายงาน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
<pre> graph TD     A[เริ่มต้น] --&gt; B[ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัคร]     B --&gt; C[ผู้สมัครยื่นใบสมัคร]     C --&gt; D{การตรวจสอบเอกสารจาก}     D -- ไม่ถูกต้อง --&gt; C     D -- ถูกต้อง --&gt; E[ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมที่กองคลัง]     E --&gt; F[การออกเลขประจำตัวผู้สมัคร]     F --&gt; G[การลงชื่อของผู้สมัครและให้บัตรประจำตัวผู้สมัคร]     G --&gt; H[สิ้นสุด]           </pre>	<p>1. กองบริหารงานบุคคลนำส่งเอกสารแบบฟอร์มใบสมัครงานให้ผู้สมัครกรอก ช่องทางการให้บริการ ณ กองบริหารงานบุคคล</p> <p>2. ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ทั้งต้นฉบับและสำเนา (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) หากไม่สามารถนำเอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานประกอบการรับสมัครแทน -กองบริหารงานบุคคลรับเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบ</p> <p>3. กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครงาน ตรวจสอบสำเนาเอกสารประกอบการสมัครเทียบกับต้นฉบับทุกฉบับให้ถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครฯ</p> <p>4. เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครงานแจ้งผู้สมัคร ดังนี้ 4.1 กรณีที่ผู้สมัครงานยื่นสมัครงานในตำแหน่งงบประมาณแผ่นดิน ให้ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครที่งานคลัง - ผู้สมัครนำหลักฐานการชำระเงินนำกลับมายังกองบริหารงานบุคคล 4.2 กรณีที่ผู้สมัครงานยื่นสมัครงานในตำแหน่งพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณไม่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม</p> <p>5. กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบใบเสร็จการชำระค่าสมัครงานของผู้สมัครและออกเลขที่ประจำตัวผู้สมัครสอบคัดเลือก</p> <p>6. กองบริหารงานบุคคลนำส่งใบลงชื่อให้ผู้สมัครเพื่อใช้ประกอบในการรับสมัครงานฯ และนำส่งบัตรประจำตัวผู้สมัครให้กับผู้ที่ยื่นใบสมัครเพื่อเก็บไว้ใช้ในการเข้ารับการสอบ</p> <p>ค่าธรรมเนียม "ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 300 บาทต่อตำแหน่ง ช่องทางการให้บริการ ห้องกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์</p>	<p>1 นาที</p> <p>1 นาที</p> <p>5 นาที</p> <p>1 นาที</p> <p>1 นาที</p> <p>2 นาที</p>

หมายเหตุ : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ข้อบังคับว่าด้วยหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสินใจ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562